

Số: /BC-HĐND

Bắc Kạn, ngày tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO THẨM TRA

**Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác chỉ đạo điều hành năm 2020;
nhiệm vụ , giải pháp chủ yếu năm 2021**
(lĩnh vực văn hoá - xã hội)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã thẩm tra Báo cáo số 644/BC-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021. Báo cáo số 639/BC-UBND ngày 05/11/2020 kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của UBND tỉnh.

Qua xem xét báo cáo kết hợp với hoạt động tiếp xúc cử tri, thông tin, tài liệu thu thập được và qua hoạt động giám sát, khảo sát, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo HĐND tỉnh kết quả thẩm tra về lĩnh vực văn hóa - xã hội như sau:

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2021

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 của UBND tỉnh tại 02 báo cáo nêu trên. Mặc dù đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt trong đời sống kinh tế-xã hội, song tình hình kinh tế- xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục ổn định, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và đạt được những kết quả tích cực.

Ngành giáo dục đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020. Tổ chức khai giảng năm học mới và triển khai nhiệm vụ học kỳ I năm học 2020 - 2021. Chương trình, sách giáo khoa giáo lớp 1 được tổ chức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, được cha mẹ học sinh và xã hội quan tâm, ủng hộ.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở các tuyến được đảm bảo. Công tác DS-KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp tục được tăng cường, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ với các biện pháp tuyên truyền, giám sát, cách ly, phòng chống, giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia và của tỉnh. Với tinh thần triển khai quyết liệt, chủ động kịp thời của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm hiện nay tỉnh Bắc Kạn là một trong những tỉnh không có trường hợp nhiễm Covid-19.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng thực hiện trong bối cảnh dịch Covid-19, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với UBND cấp huyện rà soát các đối tượng người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức chi trả chế độ theo quy định. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp tết cổ truyền, các ngày lễ lớn. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới được quan tâm thực hiện.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, tập trung chào mừng các ngày lễ, tết và các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, nhất là tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tập trung tuyên truyền về tình hình diễn biến của dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội còn một số tồn tại hạn chế như UBND tỉnh đã nêu trong báo cáo. Ngoài ra, còn một số nội dung cần được tiếp tục quan tâm:

- Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị trường lớp học tuy được tăng cường, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Nguồn ngân sách của tỉnh hạn hẹp nên việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học còn khó khăn, một số địa phương chưa chủ động các giải pháp khắc phục khó khăn về thiết bị dạy học lớp 1. Thiếu biên chế giáo viên giảng dạy nên việc tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày đối với cấp tiểu học gặp khó khăn.

- Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số triển khai chậm. Một số chỉ tiêu chưa đạt so với chỉ tiêu phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như: Tỷ lệ người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe toàn diện mới đạt 39,4% (KH 50%); Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 17% (KH <10%), thể thấp còi là 28% (KH < 21,8%); Tỷ lệ số người mắc ung thư khoang miệng, vú, cổ tử cung, đại trực tràng được phát hiện ở giai đoạn sớm mới đạt 11% (KH là 20%); số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị thuốc kháng vi rút (ARV) có tải lượng vi rút HIV thấp dưới ngưỡng ức chế mới đạt 49,5% (KH 90%).

- Việc duy trì và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn còn hạn chế, những đặc trưng văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thu hút khách du lịch dần mai một (*nhà sàn, trang phục dân tộc, ẩm thực, phong tục, các làn điệu dân ca...*).

2. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

a) Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh quan tâm khắc phục các tồn tại hạn chế đã chỉ ra và các vấn đề cần quan tâm đã nêu ở trên trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021, trong đó:

- Quan tâm bố trí kinh phí xây dựng, sửa chữa trường, lớp học, phòng học bộ môn, phòng chức năng và mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, tháo gỡ khó khăn về biên chế giáo viên để tiếp tục triển khai chương trình, sách giáo khoa mới theo lộ trình. Tăng cường sự chủ động của các huyện, thành phố và các nhà trường trong việc đảm bảo thiết bị dạy học triển khai chương trình, sách giáo khoa mới.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

b) Đối với dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2021:

Ban thống nhất với mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2021 thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục giao chi tiết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho các sở, ngành đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên đề nghị UBND tỉnh rõ việc xác định chỉ tiêu số trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021 chỉ là 8 trường, trong khi cả giai đoạn 2021-2025 xác định tăng thêm 60 trường.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

Gửi bản giấy và bản điện tử:

- Các vị đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

Gửi bản điện tử:

- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Đồng Thị Vân Thoa